

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้างในตำแหน่งภารโรง จำนวน ๕ อัตรา ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน ๒ อัตรา รวม จำนวน ๗ อัตรา ลงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๔ โดยกำหนดการประเมินสมรรถนะ(สัมภาษณ์) ใน วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๔ นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้ดำเนินการเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๒๐ ของประกาศคณะกรรมการข้าราชการส่วนจังหวัด จังหวัดชัยภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๔๗ จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ ขอแจ้งให้ผู้ผ่านการเลือกสรรได้ ดังนี้

๑. บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรได้ตามประกาศนี้ ให้ใช้ได้ไม่เกิน ๑ ปี นับตั้งแต่วันขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการรับสมัครเลือกสรรในตำแหน่งเดียวกันนี้ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรได้ในตำแหน่งนี้เป็นอันยกเลิก

๒. องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ จะจัดจ้างผู้ผ่านการเลือกสรรให้เป็นพนักงานจ้างเมื่อ ก.จ.จ.ชัยภูมิมิมีมติเห็นชอบให้จ้างผู้ผ่านการเลือกสรรแล้ว

อนึ่ง การเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ผู้ผ่านการเลือกสรรได้ตรวจสอบและรับรองตนเองแล้วว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครคัดเลือก หากปรากฏภายหลังพบว่า ผู้ผ่านการเลือกสรรมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ จะถือว่าผู้ผ่านการเลือกสรรรายนั้นเป็นผู้ไม่มีสิทธิได้รับการจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง หรืออาจพิจารณาให้พ้นจากตำแหน่งกรณีที่ได้จ้างไปแล้ว

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔


(นายอราม ไส้หระ)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง
(แนบท้ายประกาศการบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔)

 ตำแหน่งการร้อง

ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑	๐๑	นายชินวัตร ภาขา	ลำดับที่ ๑-๕ รายงานตัว ภายในวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐-๐๙.๓๐ น.
๒	๐๒	นายวรวิทย์ จันทร์สุตร	
๓	๐๔	นายสุทนต์ ปัตถภัย	
๔	๐๖	นายกฤษณพงษ์ ยศรุ่งเรือง	
๕	๐๓	นางหนูเล็ก ผาปาน	
๖	๐๕	นายমনเฑียรณ ผลมาตร	

 ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑	๐๑	นางสาวจรินทร์ บุญสุชา	ลำดับที่ ๑-๒ รายงานตัว ภายในวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐-๐๙.๓๐ น.
๓	๐๓	นางสาวจรีพร ชาสันเฑียร	
